

# สมคิดแนะเอเปกดูแลศก. หวังเป็นแม่เหล็กดึงดูดลงทุน

ผู้จัดการรายวัน - "สมคิด" เผยเวทีเอเปกมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุน เหตุเพราะระบบเศรษฐกิจเอเปกมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดการค้าและการลงทุน แต่สมาชิกต้องระวังไม่ให้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีก ขณะที่ภาคเอกชนมองเวทีเอเปกจะเชื่อมต่อกับเวที WTO ที่มีศักยภาพได้ ด้านวงการพาณิชย์งานศึกษาค้นคว้าต้องนำมาเชื่อมโยงกับอเมริกา จีน

วานนี้ (17 ต.ค.) ได้มีการทำพิธีเปิดงานสัมมนาการลงทุนเอเปก หรือ APEC Strategies towards a New Investment Paradigm หรือ "กลยุทธ์ของเอเปกเพื่อไปสู่รูปแบบใหม่ด้านการลงทุน" ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งกว่า 800 คน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าว เศรษฐกิจของกลุ่มเอเปกได้มีแนวโน้มดีขึ้นมาก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจจีนได้เติบโตรวดเร็วอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งเดิมคือนำเป็นหัวหน้านั้น ก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กลุ่มเอเปก จึงนับเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดการค้าและการลงทุน และจะพัฒนาเป็นเขตที่มีความมั่งคั่งและความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องระมัดระวังไม่ให้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นซ้ำอีก

สิ่งสำคัญจะต้องส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะต้องดำเนินการใน 3 ทิศทาง คือ ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น เพิ่มระดับความร่วมมือให้เป็นไปในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะต้องประสานนโยบายเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่ใกล้ชิดกัน นายสมคิดกล่าว

สำหรับกรณีของประเทศไทยรัฐบาลไทยได้มีนโยบายเร่งเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ โดยการดำเนินการก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ทั้งที่ได้บรรลุข้อตกลงแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาและทิศทางใหม่ของนโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น การส่งเสริมการลงทุน



**APEC**  
**THAILAND 2003**

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ นโยบายการตลาดเชิงรุก นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ให้ความสำคัญทัดเทียมกันทั้งการลงทุนจากต่างประเทศการลงทุนในไทยและสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ ฯลฯ

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานศูนย์โสตติง จำกัดและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง "APEC : Where Are They Moving To?" หรืออนาคตเอเปกจะเป็นอย่างไร ว่าเอเปกจะอยู่ยั่งยืนพัฒนาต่อไปนั้นจะเน้นแต่เรื่องการค้าเสรีแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างในอดีตไม่ได้ แต่ควรจะต้องเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกมากกว่าเรื่องการเปิดการค้าเสรี ดังนั้น เรื่องที่ทางเอเปกจะต้องหยิบยกมาหารือกันต่อไปในอนาคต คือ 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความไม่สมดุลระหว่างกัน

2. ระบบโลก ที่จะต้องผลักดันให้ดีขึ้น โดยเอเปกจะเป็นเวทีที่จะสามารถช่วยให้เวที WTO มีความหมายมากขึ้นแต่คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเป็นเวทีคนละแบบ ซึ่ง WTO เมื่อมองแคณคูนไม่ประสบผลสำเร็จนั้น เอเปกในฐานะประเทศเศรษฐกิจสมาชิกกลุ่มย่อยซึ่งมีสมาชิกประเทศต่าง ๆ ที่กุมบังเหียนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ก็คงจะต้องมาหารือกันในประเทศสมาชิกโดยต้องจัดทำอะเจนด้าในเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศให้ความสนใจ และต้องคุยในเรื่องที่แตกต่างจากที่เคยหารือ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเรื่องการก่อการร้ายความไม่สมดุลเรื่องการค้า

การเงินในระบบโกลบอลไลซ์ในปัจจุบัน  
เวทีเอเปกทุกปีด้านพลังงาน

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าววาระระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำแห่งชาติเอเปกได้มีความร่วมมือด้านพลังงานหลายด้านโดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2546 มีการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทยูนิแคล จากสหรัฐอเมริกา วันที่ 18 ตุลาคม 2546 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะลงนามกับบริษัท ซีโอบีแอม จำกัด จากประเทศจีน และวันที่ 19 ตุลาคม 2546 การลงนามระหว่างกระทรวงพลังงาน และรัฐบาลฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ประเทศจีน และฟิลิปปินส์ ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน (แลนด์บริดจ์) และความช่วยเหลือด้านพลังงานในส่วนของการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ส่วนประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมาน คูเวต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีการหารือกับระดับเอกอัครราชทูตของโอมาน ในความร่วมมือด้านพลังงานแบบรัฐต่อรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือระหว่างกันซึ่งจะสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาค ■